

TRƯNG BÀY DI SẢN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐƯA DI SẢN CỦA DÂN TỘC ĐẾN GẦN HƠN VỚI CÔNG CHÚNG TRẺ



Ngày 20/6/2023, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày Di sản Phật giáo Việt Nam tại khuôn viên của Trường. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ 6 trước Công nguyên, nhanh chóng truyền bá khắp châu Á và trở thành một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Khoảng đầu Công nguyên, Phật giáo truyền nhập vào miền Bắc Việt Nam, ngay sau đó xuất hiện ở khu vực miền Nam và miền Trung. Trải qua hai ngàn năm phát triển,

Phật giáo đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, tinh thần của Việt Nam, di sản Phật giáo rất phong phú và đa dạng. Để tôn vinh, bảo tồn, đưa những di sản văn hóa độc đáo và quý báu đó của dân tộc đến gần hơn với giới trẻ, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV và Công ty Cổ phần tư vấn và giải pháp công nghệ 3D Art đã có sự hợp tác chặt chẽ, thành công trong việc tạo ra không gian Trưng bày Di sản Phật giáo Việt Nam ngay trong khuôn viên của Nhà trường.

Tư liệu trưng bày được cấu trúc thành 5 nội dung chính: giới thiệu khái quát về sự ra đời và phát triển của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam; Di sản Phật giáo miền Bắc; Di sản Phật giáo Chăm-pa; Di sản Phật giáo Óc Eo - Phù Nam và Di sản Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Hiện vật trưng bày bao gồm bản phông dựng Bảo tháp lưu ly thời Lý cùng 17 bức tượng phục dựng bằng công nghệ in 3D trên chất liệu Composite, sau đó được sơn son thếp vàng, với kích cỡ nguyên bản hoặc thu nhỏ, 5 bản

rập tranh diễn họa, 1 bức họa thư, 37 hình ảnh chùa và di sản Phật giáo, 3 sơ đồ chùa tháp... Đặc biệt, không gian trưng bày được ứng dụng công nghệ hiện đại như Mapping và Hologram trong diễn họa hình ảnh về kiến trúc tháp Phật, hình ảnh Scan 3D tượng Phật và chùa tháp tiêu biểu trong di sản Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, trong không gian trưng bày còn có góc trải nghiệm dành cho các bạn sinh viên có thể trải nghiệm in rập các hoa văn, biểu tượng và chữ Hán... trong Phật giáo Việt Nam.